



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร.02-618-2323 ต่อ 1309-1316

ที่ นร 0203.04/ค ๒148 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง ขอส่งข่าวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้จัดส่งข่าว กบข. จำนวน 1 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.ย้ำการบริหารกองทุนตั้งแต่อดีต - ปัจจุบันสอดคล้องการบริหารเงินออมระยะยาวสากล

กบข. ย้ำการจัดสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน สอดคล้องกับการบริหารเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณสากล

นางสาววริษา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา กบข. ได้มีการจัดสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายกองทุนเงินออมระยะยาว โดยมีการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสของการได้รับผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ดีกว่าการฝากเงินและการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลอย่างเดียว ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคง หรือที่เรียกว่าเสี่ยงต่ำนั้น จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำและไม่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวได้ ดังนั้น การลงทุนของ กบข. จึงจำเป็นต้องกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่า ทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนทางเลือกอื่นๆ หรือการลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหลักการรูปแบบเดียวกันกับกองทุนเงินออมระยะยาวสากลทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม กบข. ยังได้มีการปรับและพัฒนาตัวเทียบวัดที่เหมาะสม มีการทบทวนและประเมินผลการจัดสรรเงินลงทุน และมีการกำกับการบริหารการลงทุนที่ดีตามมาตรฐานสากลเสมอมา ทั้งนี้ สมาชิก กบข. สามารถเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ กบข. ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิกซึ่งนับแต่ตั้งกองทุนมายังคงดำเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบัน ณ เดือนกันยายน 2552 ผลตอบแทนสะสมย้อนหลังราย 3 ปีอยู่ที่ร้อยละ 3.87 ผลตอบแทนสะสมย้อนหลังราย 5 ปีอยู่ที่ร้อยละ 4.56 และผลตอบแทนสะสมย้อนหลังตั้งแต่ตั้งกองทุนหรือ 12 ปี อยู่ที่ร้อยละ 7.24

ทั้งนี้ สมาชิกและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th